
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (7/2564) 

วันพุธท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๒. นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๓.   นายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๔. นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๕.   นายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๖. นางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๗.   นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๘. นางสาววรรัตน ์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๙. นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๐. นายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๑๑. นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๒.   นางกัญญาภัทร บุดดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๒. พันตำรวจโทสวัสด์ิ หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๓. นางวันวิศาษ ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม ศรีดวงอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๕. นางบุปผา  ปาลีกุย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๖. นายบุญเท่ียง  อินทะไชย ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๗. นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๘.   นายนพดล บุญมา                 รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๙. นางสาวจตุพร โกศลกาญจน์ หัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. นายกฤษฎา รัตนประภากานต์    ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑.   นายสุรินทร์ โท๊ะยะ                 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๒. นางสาวศิริขวัญ     แก้วใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓. นางสาวณปภา อินทร์มณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางสาวภมรจันทร์ มณีเดช นิติกร 

 
 
 
 
 
 
 
                  2/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  
เวลา ๐๙.00 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เลขาน ุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได ้ตรวจรายช ื ่อผ ู ้ เข ้าประ ชุม                  
เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่และประธานสภาฯ      
กล่าวเปิดการประชุม 
 
เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 
          เนื่องจากนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเพิ่มเติมระเบียบวาระ         
การรับรองรายงานการประชุม ให้เป็นวาระท่ี 2 ดังนั้นจึงขอเพิ่มเติมครับ  
 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564) 
       ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการรับรองในวันนี้ 
 
 
เร่ืองที่ 1 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  
- วาระที่ 2 แปรญัตติ 

เชิญท่านประสาน นันทไตรภพ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็น
คณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาฯ ครับ 
 
            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหอย มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย       
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันท่ี 17 กันยายน 2564 และได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม     
(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2554 ข้อ 45 
วรรคสาม ให ้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิไว้ ไม ่น ้อยกว ่าย ี ่ส ิบส ี ่ช ั ่ วโมง                   
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ซึ ่ง สภาเทศบาล   
ตำบลหนองหอย ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี ่ชั ่วโมง             
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ คือตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 18 กันยายน 
2564 ถึงเวลา 10.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมย่อยสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งเมื่อครบระยะเวลารับคำแปรญัตติแล้ว ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาเสนอคำแปรญัตติ ในการนี้ คณะกรรมการแปรญัตติและนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหอย ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด 
                                                                                           3/หรือข้อใด.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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หรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามร่างเดิม จึงเรียนมา    
เพื่อลงมติในวาระท่ี 3 ต่อไปครับ  
เร่ืองที่ 2 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- วาระที่ 3 ลงมติ 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 52 วรรคแรก การพิจารณา             
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ        
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
          ในการนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้สอบถามหรืออภิปรายในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาพอสมควร
แล้วในวาระท่ี 1 ขั้นตอนการรับหลักการ ดังนั้น ในวาระท่ี 3 การลงมตินี้จึงไม่อนุญาตให้มี
การอภิปรายครับ ดังนั้น จึงขอมติต่อที่ประชุมในการตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
           มติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม    
(ฉบับท่ี 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
           เห็นชอบ   11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -  คน  
 งดออกเสียง    1 คน 
 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 
      1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 4 
บ้านสันป่าเลียง วงเงิน 737,000 บาท 
      2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 3       
(ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง วงเงิน 636,000 บาท 
 

เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ด ิฉ ันนางจ ี รพร  หว ันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง         
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้   

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

                                                                                    4/เหตุผล.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4- 
เหตุผล 

               เทศบาลตำบลหนองหอย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 2     
หมู่ที ่4                                                     วงเงิน 737,000 บาท    
 

ข้อความเดิม 
 เพ ื ่อจ่ายเป็นค่าก ่อสร ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสร ิมเหล็ก แบบมีฝาปิด            

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร ความยาวรวม 295 เมตร สถานที่ก่อสร้าง      
ซอย 2 หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าเลียง  

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 

พ.ศ. 2562  
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าท่ี 37 ข้อท่ี 78  
 

ข้อความใหม่ 
เพ ื ่อจ่ายเป็นค่าก ่อสร ้างรางระบายน้ำคอนกรี ตเสร ิมเหล ็ก แบบมีฝาปิด            

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร ความยาวรวม 295 เมตร สถานที่ก่อสร้าง     
ซอย 2 หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าเลียง  

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 

พ.ศ. 2562  
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าท่ี 37 ข้อท่ี 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          5/2.โครงการ.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 3   

(ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง         วงเงิน 636,000 บาท 
 

ข้อความเดิม 
 เพ ื ่อจ่ายเป็นค่าก ่อสร ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสร ิมเหล็ก แบบมีฝาปิด           

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร ความยาวรวม 253 เมตร สถานที่ก่อสร้าง     
ซอย 3 (ท้ายทุ่ง) หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าเลียง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ 14          
พ.ศ. 2562  
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ ่น แผนพัฒนาท้องถิ ่น (2561 - 2565)      
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าท่ี 37 ข้อท่ี 79 

 
ข้อความใหม่ 

เพ ื ่อจ่ายเป็นค่าก ่อสร ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสร ิมเหล็ก แบบมีฝาปิด             
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.50 เมตร ความยาวรวม 253 เมตร สถานที่ก่อสร้าง     
ซอย 3 (ท้ายทุ่ง) หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าเลียง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ 14         
พ.ศ. 2562  
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ ่น แผนพัฒนาท้องถิ ่น (2561 - 2565)      
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2563 ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าท่ี 37 ข้อท่ี 79 

 
ขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีได้แถลงญัตติขออนุม ัต ิแก ้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุนและสิ ่งก่อสร้าง       
จำนวน 2 รายการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ ่มเติม        
ขอเชิญครับ เชิญท่านประสานฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 

ในส่วนของซอยท่ี 2 เย้ืองตรงข้ามบ้านอดีตกำนันหมู่ท่ี 4 ขอพิจารณาเรื่องความลาดเอียง
และระดับของรางระบายน้ำอีกครั้ง ประการหนึ่งระดับด้านหลังน่าจะลึกกว่าด้านหน้า      
ส่วนการบำรุงรักษารางระบายน้ำควรมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื ่องเช่นเดียวกันกับ       
ซอยที่ 3 หากจะนำน้ำในลำเมืองด้านหลังไปลงในส่วนหน้าอาจเป็นไปไม่ได้เนื ่องจาก
ด้านหน้าเป็นท่อที่ยังไม่เคยมีการบำรุงรักษาและขนาดท่อระบายน้ำ มีขนาดบ่อพัก 11 
เมตร และระยะห่างของบ่อพัก 10 เมตร อาจทำให้น้ำไหลไม่สะดวก 

 
 
 
 
 

                                                                                       6/นายเรวัต.. 



 
นายเรวัตฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
นางสาวบงกชฯ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎาฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
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เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    

หนองหอย เขต 2 กรณีการเพิ่มขนาดจาก 30 ซม. เป็น 40 ซม. ขอคำอธิบายเพิ่มเตมิว่า
สาเหตุท่ีต้องเพิ่มเติมครับ 

 
เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ด ิฉ ันนางจ ีรพร  หว ันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย      
ประเด็นที่สมาชิกสภาฯ สอบถามเกี่ยวกับรางระบายน้ำว่าจะนำน้ำไปลงที่ไหน 

และในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารางระบายน้ำ รวมถึงความลาดเอียง จะขออนุญาตให้
ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจงกับสภาฯ ค่ะ 

 
เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบล     

หนองหอย ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของโครงการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นโครงการ
ในหมู ่ที ่ 4 ในการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยที ่ 2          
และซอยที ่ 3 ท้ายทุ ่ง ในประเด็นที ่ 1 ที ่ท่านประสานฯ สอบถามเรื ่องของทิศทาง           
การระบายน้ำรวมถึงการเช่ือมต่อรางระบายน้ำ ในประเด็นนี้จะขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง     
เป็นผู ้ช ี ้แจงรายละเอียด สำหรับประเด็นที ่ท ่านเรว ัตฯ ได้สอบถามถึงสาเหตุของ              
การเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างของรางระบายน้ำจาก 30 ซม. เป็น 40 ซม. เนื่องจาก   
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้กำหนดไว้ที่ขนาด   
30 ซม. โครงการนี้เป็นโครงการของปีงบประมาณ 2564 ท้ัง 2 โครงการนี้อยู่ระหว่างการ
หาผู้รับจ้าง แต่ได้มีการตรวจสอบพบว่ารายละเอียดในเทศบัญญัติฯ ที่กำหนดไว้ 30 ซม. 
ไม่สอดคล้องกับพื ้นที ่ที ่จะทำการก่อสร้าง ซึ ่งต้องมีขนาดฝารางระบายน้ำ 40 ซม.           
แต่ทั้งนี้ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงงบประมาณทั้ง 2 โครงการ ทั้งนี้ สำหรับการตรวจพบ
ความผิดพลาดในครั้งนี้นายกรณ์ กันฑนิตย์ วิศวกรโยธา ผู้สำรวจพื้นท่ีได้ทำบันทึกข้อความ
รายงานข้อเท็จจริงถึงสาเหตุท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงขนาดของรางระบายน้ำ โดยให้เหตุผล
ว่าขณะที่มีการประมาณการและออกแบบการสำรวจหน้างานคือสำรวจที่ขนาด 40 ซม. 
แต่ส่งข้อมูลให้กับงานยุทธศาสตร์ฯเพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นขนาด 
30 ซม. จึงเป็นที ่มาที ่ต้องเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื ่อแก้ไขเปลี ่ยนแปลงโดยมีวงเงิน
งบประมาณคงเดิม สำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้มีการตักเตือนด้วยวาจาไปแล้ว     
ในเรื่องของความบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และต้อง
ขอโทษท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยค่ะ และขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงในเรื่อง      
ทิศทางการไหลของน้ำ 

 
เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกฤษฎา รัตนประภากานต์ ผู้อำนวยการกองช่าง 

ขออธิบายทิศทางการไหลของน้ำในโครงการ เริ่มจากซอย 2 จะมีรางระบายน้ำของถนน
สายหลักอยู่ด้านหน้า และท้ายโครงการจะมีลำเหมืองซึ่งจะแบ่งการระบายน้ำออกเป็นสอง
ช่วง โดยจะลงลำเหมืองบางส่วนและอีกส่วนลงรางด้านหน้า 

 
 
                                                                                 7/ในส่วน.. 



 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
นายกรณ์ฯ 
วิศวกรโยธาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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ในส่วนของซอย 3 ด้านหลังจะมีลำเหมืองสาธารณะ ด้านหน้าจะมีท่อระบายน้ำ 

รางของโครงการนี้จะเหมือนกันคือจะแบ่งการระบายน้ำออกเป็นสองช่วง บางส่วนไหลลง
ลำเหมือง และอีกส่วนไหลสู่ท่ออีกฝากด้านหน้า เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สำหรับซอย 3 ผมไม่เห็นด้วยที่เอาไปลงทางลำเหมือง ลำเหมืองเส้นนั้นเป็นเหมืองปิด      
ถ้าเอาไปลงก็ต้องตีโค้งมาลงทางด้านหน้า ขอให้ผู้ปฏิบัติช่วยกันพิจารณาด้วย สำหรับซอย 
2 ผมไม่มั่นใจเรื่องลำเหมืองโค้งเพราะมีขยะเยอะ ขอให้ผู้ปฏิบัติช่วยกันพิจารณาเช่นกัน       
แต่ท่ีเปล่ียนจาก 30 ซม. เป็น 40 ซม. ผมเห็นด้วย 

 
เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ด ิฉ ันนางจ ีรพร  หว ันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อคิด     
ในการปฏิบัติงาน และในเรื่องของการบำรุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ำ ในการนี้จะเป็น
จุดเริ่มต้นให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ในการดูแลรักษาของถนน รางระบายน้ำ รวมถึง
ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในตำบลหนองหอย สำหรับในเรื ่องของการออกแบบ
โครงการหรือระบบระบายน้ำในโครงการจะระบายไปในทิศทางใด  ขออนุญาตให้       
วิศวกรโยธา ซึ่งเป็นผู้ออกแบบโครงการ เป็นผู้ช้ีแจงค่ะ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกรณ์ กันฑนิตย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ขอ

อนุญาตชี้แจงประเด็นทิศทางการไหลของน้ำ จะสังเกตได้ว่าในแบบแปลนจะมีขนาดความ
ลึก 30 ซม. ซึ ่งเราสามารถวางทิศทางการไหลของน้ำไปในทิศทางใดก็ได้ ซึ ่งสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามบริบทของพื้นท่ี ท้ังนี้ หากลำเหมืองด้านหลังไม่มีทางออกหรือไม่สามารถ
ระบายน้ำไปได้ ก็ต้องกลับทิศทางการระบายน้ำออกมาทางด้านหน้าซึ่งสามารถทำได้ ท้ัง 2 
โครงการเราไม่ได้ระบุตายตัวว่าต้องระบายน้ำไปในทิศทางใดเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติงาน
ในขณะก่อสร้าง ซึ่งขณะก่อสร้างต้องมีการปรึกษาและมีมติกันระหว่างกรรมการตรวจรับ     
ผู้ควบคุมงาน และชุมชนว่าจะระบายน้ำไปในทิศทางใด ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุดดี สมาชิกสภาฯ เขต 2  
ขอฝากเรื่องการทำระดับของรางระบายน้ำ ขอให้กองช่างช่วยดูแลการทำระดับให้

ดี เนื่องจากท่ีผ่านมายกตัวอย่างโครงการของหมู่ท่ี 7 ถนนสายเมน ระดับจะเอียงไปท้ังสอง
ด้านแต่จะมีปัญหาตรงไม่สามารถระบายน้ำไปทั ้งสองด้านได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำขัง         
และขอให้กองช่างหารือกับผู้รู ้เช่นท่านประสานฯ เรื ่องระดับน้ำว่าจะระบายไปทางใด       
เพ ื ่อจะได้แก้ป ัญหาภายในตำบล อีกเร ื ่องคือการแต่งตั ้งคณะกรรมการรตรวจรับ           
ประจำหมู่บ้าน ขอให้สรรหาผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างจะเป็นการดี เนื่องจากบางท่าน
ไม่มีความรู้ในด้านนี้จึงไม่สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างละเอียด และในปีนี้
เป็นปีงบประมาณ 2564 ขอฝากกองช่างดูแลโครงการก่อสร้างด้วยค่ะ สำหรับใน
ปีงบประมาณหน้า 2565 ก็เป็นไปตามที ่ท่านนายกฯ ได้แจ้งไว้คือท่านจะลงพื้นท่ี
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
และเห็นด้วยกับท่านประสานฯ ในการซ่อมบำรุงรางระบายน้ำภายในตำบลให้ใช้งานได้ดี    
อยู่ตลอด ขอบคุณค่ะ                                                                       

                                                                                    8/ทองคำ.. 



 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
 
 
 
นางสาวกฤษฎาพรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
กระผมเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอฝากถึงคณะบริหารและเจ้าหน้าท่ี      

ท่ีจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการจะดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ เราต้องคำนึงถึง
อนาคตข้างหน้า การที่จะต้องมาดำเนินการซ่อมบำรุงจะต้องเสียเวลาและงบประมาณ      
ผมคิดว่าคณะบริหารคงจะมองถึงการปฏิบัติงานแบบถาวร คือทำแล้วไม่มีการแก้ไข         
ไม่ว่าการก่อสร้างใดๆ บางสิ่งบางอย่างก็เป็นเหมือนที่สมาชิกสภาฯ บางท่านบอกว่าระดับ
ของการวางท่อบางที ่ก ็ต่ำ บางที ่ก ็ลึก ผมคิดว่าเจ้าหน้าที ่ของเรามีความสามารถมี
ประสบการณ์ ซึ่งต่อไปคงจะไม่มีการแก้ไขย้อนหลังแล้ว การวางระบบของคณะบริหารคิด
ว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณครับ 
 

มีท่านสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
อภิปราย สอบถาม เพิ ่มเติม ผมจะขอมติในที ่ประชุมในญัตติพิจารณาอนุมัติ แก ้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน
และส่ิงก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  
            1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 2        
หมู่ท่ี 4 วงเงิน 737,000 บาท    

       เห็นชอบ                   11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ                   -  คน 
       งดออกเสียง                  1 คน   
  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 3     

(ท้ายทุ่ง) หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าเลียง วงเงิน 636,000 บาท                       
       เห็นชอบ                   11 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ                   -  คน 
       งดออกเสียง                  1 คน   

                                                                                 
เร่ืองอื่นๆ 

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือแลกเปลี ่ยน
ความเห็น เชิญท่านกฤษฎาพรฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาฯ เขต 2    

ขอเรียนสอบถามว่าหากจะนำรถดูดโคลนเข้ามาอีกรอบจากความต้องการของพี่น ้อง
ประชาชนหมู่บ้านสันป่าเลียงหมู่ท่ี 3 ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีการท่วมขังของน้ำในหมู่บา้น
ซึ่งเมื่อน้ำถูกระบายไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมา จึงขอสอบถามว่าจะมีการนำรถดูดโคลนเข้า
มาอีกครั้งเมื่อไหร่  

สำหรับโครงการของปี 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 2 และซอย 3 
(ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ 4 หากนำน้ำไปลงลำเหมืองด้านหลังเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาเนื่องจาก       
มีวัชพืชปกคลุมจำนวนมากและยังมิได้มีการขุดลอก จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำขังตามมา 

 
 
 
                                                                         9/นายประสานฯ.. 



 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางลักขณาฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 

ขอเสริมในเรื ่องของการดูดโคลนในหมู่บ้านสันป่าเลียง (สระน้ำสันป่าเลียง)เขตหมู่ที ่ 3   
เนื่องด้วยบ่อพักและรางระบายน้ำในหมู่บ้านรู้สึกว่าจะมีดินเข้าไปอัดแน่น สำหรับบ่อพัก
หากขุดลึกอีกนิดจะเป็นการดีสำหรับพักน้ำเพื่อระบายน้ำลงลำเหมืองกลาง แต่ไม่มีการ    
ขุดลอกเป็นระยะเวลานานแล้ว และส่วนของประตูบ่อบำบัดน้ำของหมู่บ้านก็ปิดตาย        
จึงขอฝากให้ท่าน สท.เขต 2 เข้าไปดูตัวบ่อเก็บน้ำซึ่งดูจะตื้นเขินและมีดินโคลนอยู่ในนั้น 
เพราะอด ีตเคยเอาดินโคลนออกมาคร ั ้งน ึงแล ้ว ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ                 
ถึงคณะบริหารพิจารณาเรื่องนี้ 

 
เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉ ันนางกัญญาภัทร บุดดี สมาชิกสภาฯ เขต 2            

ขอเพิ่มเติมเรื่องรถดูดโคลน อยากให้ดำเนินการตลอดเส้นทางของพื้นที่เขต 2 ซึ่งมีบางจุด   
ที่รถเข้าไปไม่ได้อยากจะให้ใช้กำลังคน ซึ่งที่ผ่านมาเรานำเฉพาะวัชพืชขึ้น มีความเห็นว่า   
ควรจะใช้แรงงานคนตักโคลนท่ีรถแบคโฮและรถดูดโคลนเข้าไปไม่ได้อยากจะให้ดำเนินการ     
ในจุดนี้ด้วย และลำเหมืองกลางตลอดสาย 
 

เร ียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2          
ในเรื ่องของการดูดโคลนและการตัดหญ้าเราได้ดำเนินการมา 2 ครั้งแล้ว ปัจจุบันหญ้า      
ขึ้นเต็มในระยะไม่กี่เดือน ตามท่ีได้ไปดูพร้อมกับท่านประธานสภาฯ ว่าจะทำอยา่งไรในส่วน
ของงบประมาณ ซึ่งมีความเกรงใจฝ่ายผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน หากตอนนี้      
เราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ จะส่งผลกระทบไปถึงงบประมาณ จึงมีความเป็นห่วง ซึ่งเมื่อสกัครู่    
ได้มีท่านสมาชิกสภาฯ กล่าวว่าต่อไปคณะผู้บริหารชุดนี้คงจะได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ      
ให้มีมาตรฐานเกิดขึ้น จึงขอฝากบางจุดบางพื้นที่ของหนองหอย ที่ขาดการดูแล ในฐานะ       
ที ่ เราเป็นตัวแทนและเป็นประชาชน จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ว ่าในระเบียบ               
ที่เราสามารถทำได้ ทำไม่ได้ บางทีเราจะเรียกว่าจิตอาสาสมาชิกสภาก็จะช่วยทำ เพื่อลด
และแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางลักขณา ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1     
ขอเพิ่มเติมเรื่องวัชพืชกลางลำน้ำ ควรจะเอาออก หากประชาชนที่อาศัยบริเวณข้างลำน้ำ
ไม่ให้ตัด ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งถึงความจำเป็นและดำเนินการตัดเพื่อไม่ให้เสียเวลา 
 

เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ด ิฉ ันนางจ ีรพร  หว ันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  ขอนำเรียนต่อสภาฯ ดังนี้    

เรื่องรถดูดโคลน ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ สำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน    
ว่าบริเวณใดที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถดูดโคลนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และแจ้ง
คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลน
จาก อบจ.เชียงใหม่ ต่อไป                          

 
 
 
 
                                                                              10/ประเด็น.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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 ประเด็นของการขุดลอกลำเหมืองและการดูดโคลน จะมีการดำเนินการทุก          

4 เดือน จึงขอให้สมาชิกสภาฯ สำรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นรางระบาย
น้ำ หร ือลำเหมือง ซึ่ งลำเหมืองจะใช้เครื ่องจักรและแรงงานคนในการดำเนินการ            
หากบริเวณใดที่เครื ่องจักรไม่สามารถเข้าได้ คณะผู้บริหารจะได้ประสานกับผู้รับจ้าง        
ให้ใช้ทุ่นเล็กในการดำเนินการกำจัดวัชพืชและการดูดโคลนในพื้นที่แคบ ซึ่งเครื่องจักรกับ
แรงงานคนจะมีความแตกต่างในเรื่องของการดำเนินงาน คือ ความรวดเร็ว ความสะอาด
เรียบร้อย แรงงานคนอาจจะเข้าไปลำบากเนื ่องจากพื ้นที ่น ั ้นจะมีดินดูด หรือน้ำลึก           
น้ำสกปรกก่อให้เกิดอาการระคายเคือง จึงมีแนวคิดในการใช้ทุ่นเล็กโดยมีรถแบคโฮคันเล็ก
อยู่บนทุ่นเข้าไปกำจัดวัชพืชตามลำเหมืองท่ีมีขนาดเล็ก นี่คือส่ิงท่ีได้วางแผนไว้  

ประเด็นของรางระบายน้ำ อย่างที่ทราบว่าต้องใช้รถดูดโคลนในการดำเนินการ 
และยังต้องใช้แรงงานคนในจุดที่รถดูดโคลนไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ     
ช่วยสำรวจแต่ละหมู่ แต่ละเขต และแจ้งคณะผู้บริหาร ซึ่งจะได้ดำเนินการวางแผนขอความ
อนุเคราะห์รถดูดโคลน และวางแผนในเรื่องของการจ้างแรงงานคนเข้าไปทำความสะอาด 
ทุกๆ 4 เดือน ก็จะไม่เกิดปัญหาลำเหมืองอุดตันเนื ่องจากมีการขุดลอกและดูดโคลน        
ลำเหมืองอย่างสม่ำเสมอ 

ในส่วนของพนักงานตัดหญ้าที่ไปตัดบริเวณลำเหมืองหรือหมู่บ้าน ตามที่ได้แจ้ง     
ในการทำงานว่าเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ         
เมื่อบริหารลงพื้นที่ใด เลขาฯก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ แต่ละพื้นที่ทราบ และขอฝากว่า    
หากพบว่าพนักงานปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยในส่วนใดก็ขอให้แจ้งพนักงานปรับปรุงในส่วนนั้น 
หากพนักงานไม่ดำเน ินการขอให้แจ ้งฝ ่ายบร ิหาร ซ ึ ่งบร ิหารจะแจ้งหัวหน้างาน             
กำกับพนักงานอีกครั้ง ยกตัวอย่างกรณีที่พบเจอด้วยตัวเอง บริเวณหมู่ที ่ 2 หน้าบ้าน         
พี ่สายทอง พนักงานตัดหญ้าให้คำตอบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ นายกฯจึงลงมือ
ดำเนินการเองและเสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งวัน ในส่วนนี้เราต้องไปอธิบายทำความเข้าใจ
กับพนักงานให้เข้าใจ บางครั้งพนักงานจะมองเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ แต่ถ้าหาก
เราเข้าไปให้กำลังใจ ไปอธิบาย หรือช้ีแนวทาง พนักงานจะเข้าใจและสามารถทำได้  
             ประเด ็นหม ู ่บ ้านสระน ้ำส ันป ่าเล ียง เร ื ่องของรางระบายน ้ำและบ ่อพัก                  
กรณีนี้เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรเดิม การเข้าถึงอาจจะยาก แต่ตอนนี้เรามี
ตัวแทนก็คือทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน     
เราก็ต้องดูแลความเดือดร้อน แก้ปัญหา และพัฒนา จึงขอฝากทางสมาชิกสภาฯ เขต 2 
สำรวจว่าฝารางสามารถเปิดได้หรือไม่ และบ่อพักเราจะต้องใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร   
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 
          เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
           ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาการทำงานของท่านเป็นการทำงาน   
ที่ประทับใจของประชาชนในตำบลหนองหอยเป็นอย่างมาก และกระผมหวังว่าในอนาคต
ข้างหน้าทีมคณะผู ้บริหารชุดนี้ อาจจะเป็นทีมที่เข้ามาทำงานให้กั บพี่น้องประชาชน        
แบบถาวร คือที่ผ่านมามันเรื้อรังมานาน อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวมาในสภาฯ      
แห่งนี้ว่ามีการตื้นเขินของรางระบายน้ำ หรือรายการอื่นๆ ซึ่งการตื้นเขินเกิดจากหินดิน
ทรายอัดแน่นเต็มบ่อพัก หรือว่าเต็มรางระบายน้ำนั ้นก็เป็นธรรมดา ทั ้งนี้ เกี ่ยวกับ             
ความต้องการรถดูดโคลนในพื้นท่ี ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯ ไปสำรวจพื้นท่ี 
                                                                                         11/กระผม.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 

-11- 
กระผมเห็นว่าถ้าปริมาณส่ิงท่ีอุดตันน้อยเกินไปจะไม่คุ้มค่ากับการขออนุเคราะห์รถดูดโคลน
ซึ่งแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ถ้าหากว่าบริเวณไหนท่ีสามารถใช้รถดับเพลิงดันได้
เราก็ใช้รถดับเพลิง ซึ ่งที ่ผ่านมากระผมเคยขออนุเคราะห์รถดับเพลิงของเทศบาลฯ             
ไปดันโคลนออกจากท่อ บางท่ีบางบริเวณก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องขอรถดูดโคลนก็ได้ แต่ถ้าหาก
มันทำไม่ไหวจริงๆ มันมีเยอะจริงๆ พอท่ีเราจะขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. นั้น ก็เห็นควร
ตามนั้นครับ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในส่วนการส่งคำร้องขอ
ติดต้ังไฟ ซ่อมแซม รวดเร็วทันใจ กระชับฉับไว จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
          สำหรับในระเบียบวาระนี้เราก็ได้หารือ ซักถาม และได้รับคำตอบจากคณะผู้บริหาร
มาพอสมควร เป็นท่ีเข้าใจ เป็นท่ีกระจ่าง หากไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองหอยผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ที ่ได้ร ่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเต ิม ฉบับที ่  1 และได้ม ีการลงมติเป ็นที ่ เร ียบร ้อยแล้ว                   
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน หัวหน้ากอง เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเข้าร่วม
รับฟังการประชุมทุกท่าน ถ้าหากไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
        ลงช่ือ                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                             (นางกัญญาภัทร บุดดี) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 
          ลงช่ือ                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์) 
 
 
          ลงช่ือ                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย) 
 
 
             ลงช่ือ                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายอุสมาน สมัครไทย) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม    
สม ัยสาม ัญ/ว ิสาม ัญ สม ัยท่ี . . . . . . . . . . . . . . .คร ั ้ งท ี ่ . . . . . . . . . . . . . .  ประจำป ี  พ.ศ.2564                      
เมื ่อวันที่.................... .........................จึงลงชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศในที่เปิดเผย        
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

         นายวสันต์ วิเชียร 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 



 


